

THƯ NGOẠI

Ngài ông bác Chín Tôn Đức

Kính gửi Quý bác con Phát từ gần xa

Về việc vận động huy động xây dựng Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miền phí
Thị trấn Nhị, chi nhánh Tam Kỳ (Quảng Nam).



Với đời nguy hiểm hàng ngày chính pháp và thể thức xã hội, trong 5 năm qua chùa Lá - Gò Vấp (TP.HCM) đã thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và văn hóa miễn phí Thiệu Nhân trên cơ sở chùa Lá - Gò Vấp số 12/2E đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp. Trung tâm đã đi vào hoạt động 5 năm qua giúp cho gần 5.000 lượt học sinh – sinh viên nghèo có điều kiện trau dồi các ngoại ngữ (Anh - Hoa - Nhật - Đức - Pháp - Hàn) đáp ứng nhu cầu học của các em, nhiều em đã tốt nghiệp đời học, mang kiến thức mình đã có làm lợi cho xã hội, gia đình và bản thân.

Đức Long thiện hạnh pháp và Chơn Tôn Đức hiền, Trung tâm không ngừng phát triển. Với đời nguy hiểm hàng ngày pháp giúp đời, chùa Lá - Gò Vấp có kế hoạch phát triển ra 63 thôn, thành trong các năm để đem lợi ích cho nhiều người ích thiết thực cho xã hội.

Duyên may đã đến, trong lòng đời sinh viên đi cầu trợ giúp Quãng Nam vào tháng 4/2014, Thành phố toà Thích Nhuận Tâm, trụ trì kiêm giám đốc Trung tâm đức ông Lê Nguyên Vu, giám đốc Công ty công nghệ phân Bành Thiên Ngân là chủ nhân khu du lịch sinh thái Đông An toà là các tài sản phường phường An Sơn, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát tâm nguyện lập lô đất 13.117,30 m², đã xây dựng cơ sở học tập gồm nhà văn phòng, 20 phòng học, phòng còn lại là đất trống để xây dựng công trình sinh hoạt (hồ nước, sân bóng, vườn hoa kiếng) với giá cúng đức ông là 1,8 tỷ đức ông, (bằng 1/3 giá thị trường tại chỗ).

Vừa qua, ngày 30/04/2014 thầy Nhuận Tâm đã ký hợp đồng đất với giá 200.000.000 đức ông (hai trăm triệu đức ông). Số còn lại 1,6 tỷ đức ông sẽ thanh toán trong 2 tháng để bàn giao lô đất trên.

Nhân thọ đây là một dịp may để xây dựng một chi nhánh của Trung tâm tại đây. Ngoài việc tổ chức các lớp ngoại ngữ và văn hóa miễn phí, Trung tâm còn có kế hoạch nuôi ăn cho các học sinh nghèo của trường Quãng Nam và các thôn lân cận như Bình Đức, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và khu vực Tây Nguyên. Đức ông thiện, đây còn là niềm vui cho các em học tập Phật pháp, rèn luyện lòng từ bi, thiện nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện xã hội và thể thức.

Hiện nay thầy Thích Nhuận Tâm đang cùng vợ ông Võ Hoa Nguyệt tận tâm tận tâm với công việc của bên cho ba con Việt kiều ta ở Mỹ, nghiêm túc luôn quan tâm đến việc chăm sóc nghiệp gia đạo cho thế hệ trẻ. Vẫn còn nhiều nhu cầu học sinh, sinh viên nghèo đang cần hỗ trợ của công đức ông, xã hội.

Hy vọng cuộc xây dựng trung tâm ngoại ngữ miền phi

Viết bởi Administrator

Thứ bảy, 10 Tháng 5 2014 04:49

Đi nguyện của thầy Thích Như Tâm và Đò tràng chùa Lá - Gò Vấp cũng là đi nguyện của Chị Tôn Đức và bà con Phật tử gần xa. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tài, lực của Phật tử này sớm viên thành.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát. Chùa Lá - Gò Vấp Trụ trì Tuỳ
kheo
THÍCH NHƯ TÂM

* Liên hệ cuộc xây dựng trung tâm:

12/2E Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Email: chualagovap@yahoo.com

Website: chualagovap.org.vn

Điện thoại Việt Nam: 0902 427 222

Điện thoại USA: 951 231 8938

>>> *Vidéo clip:* [Tìm hiểu lộ trình thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam](#)